

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้ำนาคาร

ลุงจรัส จินพล เจ้าของแหล่งเรียนรู้ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเขน อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โทร.๐๘๐ ๘๐๑๒ ๘๐๔๒



ความเป็นมา

ลุงจรัส จินพล จินพล อายุ ๖๕ ปี เดิมเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วย้ายถิ่นฐานมาอยู่ ในอำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และอยู่ในครอบครัวทำการเกษตรมาตลอด บางครั้งก็มีหน่วยงานราชการต่างๆได้เชิญไปศึกษาดูงานในหลายๆ จังหวัด ทำให้คุณลุงจรัสได้ลองนำมาปรับใช้กับครอบครัวทดลองทำด้วยตัวเองมาตลอด และน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง คุณลุงจรัสได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเรื่อยๆ ด้วยความรู้ทั้งหมดทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้ำนาคาร เพื่อให้เกษตรกรมาศึกษาแนวทาง

หรือแม้แต่คนที่มั่งมีที่ดินแล้วไม่รู้จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

กิจกรรม และบริการต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้ำนาคาร

๑. การเลี้ยงเป็ด
๒. การเลี้ยงกบ
๓. การเลี้ยงโค
๔. การทำแก๊สชีวภาพ
๕. การปลูกผักเหรีียง
๖. การเลี้ยงกิ้งก่าแมงแดง



แหล่งเรียนรู้การทำเครื่องแกงบ้านถ้ำนาคาร

ผู้ก่อตั้งคือนางทิว บางโสภ อยู่นบ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๔ บ้านถ้ำนาคาร อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โทร. ๐๘๑ ๐๘๐ ๓๘๖๕

ความเป็นมา

สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มเครื่องแกงมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและทำสวนยางพารา จึงมีเวลาว่างจากงานหลักจึงปลูกพืชผักสวนครัวเช่น ตะไคร้ พริก ขมิ้น และพริกไทย เป็นต้น ทำให้ผลผลิตภายในชุมชน มีมากทำให้ราคาค่อนข้างต่ำ จึงมาช่วยกันคิดรวมกลุ่มกันทำเครื่องแกง เพื่อแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่า ออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของกลุ่มเครื่องแกงบ้านถ้ำนาคาร ออกวางจำหน่าย โดยมี เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงพริก และ เครื่องแกงผัดเผ็ด โดยขายกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท ส่วนใหญ่ถ้ามีงานบวช งานแต่ง งานศพ ก็จะมาสั่งกันเป็นส่วนใหญ่



แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ

นางณอมรัตน์ เทียนชัย ผู้นำก่อตั้งกลุ่ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแบก ตำบลเขาเขน อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โทร.๐๙๘๘ ๖๙๘ ๔๗๑๒

ความเป็นมา

เนื่องจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรในปัจจุบัน เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรมาก ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม สุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ผลิตเสื่อมโทรม และผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตลาดไม่ต้องการ นางณอมรัตน์ เทียนชัย จึงได้ริเริ่ม ทำการปลูกผักต่างๆ ได้แก่ มะระ พริก ถั่วฝักยาว ฟัก แฟง ฟักทอง ถั่วพู ผักกวางตุ้ง โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตเอง และนำผลิตภัณฑ์ ออกไปจำหน่ายเองในตลาดนัดในพื้นที่ ทำให้ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษขึ้น ในหมู่บ้าน และรับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ



การผลิต

สมาชิกแต่ละรายวางแผนการผลิตและหาตลาดจำหน่ายร่วมกัน โดยการผลิตแต่ละรายจะปลูกพืชชนิดเดียวกัน เช่น พริกชี้หนู ฟักทอง มะละกอ ข้าวโพด ถั่วพู แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว มะเขือ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

